

## HÀ NỘI QUYẾT LIỆT KHỔNG CHẾ, NGĂN CHẶN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI



Hà Nội hiện có gần 2 triệu con lợn (đứng thứ 2 sau tỉnh Đồng Nai) chăn nuôi tập trung tại 18 huyện, thị xã, trong đó có 283 công ty, xí nghiệp, HTX, Trung tâm, doanh nghiệp (như Công ty CP, Dabaco, Việt Hưng, JaFa, HTX chăn nuôi huyện Đan Phượng, Công ty cổ phần giống vật nuôi Hà Nội, HTX Hòa Mỹ, Công ty Giống gia súc Hà Nội... chiếm khoảng 22% tổng đàn lợn toàn Thành phố.

Do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm có nguồn gốc động vật của người dân Thủ Đô rất lớn; tổng đàn lợn lớn, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng còn chiếm tỷ lệ cao (trên 60 %); Mặt khác, Hà Nội giáp với 08 tỉnh thành, có nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm (cả đường không, đường bộ, đường thủy). Cùng với đó là gia tăng các hoạt động thương mại, du lịch của nhân dân, đặc biệt là khu vực đã và đang có dịch bệnh hoạt động vận chuyển và tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn, kể cả sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến cũng có thể chứa virus Dịch tả lợn Châu phi là rất cao. Hiện tại trên địa bàn có cơ sở giết mổ lợn tập trung lớn, khoảng 1.800 – 2.000 con/ngày trong đó gần 60% nhập từ các tỉnh, thành về nên Hà Nội đã xảy ra bệnh Dịch tả Châu Phi với ca nhiễm đầu tiên tại Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (với tổng đàn 25 con). Tính đến nay (ngày 03/4/2019), các ổ dịch xảy ra ở 180 hộ thuộc 40 xã, phường thuộc 12 quận, huyện; tổng lợn tiêu hủy là 2.948 con. Trong đó theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến tháng 2/2019, đã có 20 Quốc gia báo cáo có bệnh Dịch tả lợn Châu phi và các nước đã phải tiêu hủy trên 1,08 triệu con; Tại Việt Nam, đến ngày 03/4, dịch bệnh đã xảy ra tại 23 tỉnh, thành với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy khoảng 105 ngàn con.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành, các giải pháp trong công tác chống dịch được thực hiện đồng bộ. Về chỉ đạo ngay từ tháng 9/2018 đến nay Thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến các cấp các ngành, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra việc triển khai tại các quận, huyện, thị xã. Qua kiểm tra đã kịp thời đôn đốc nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở thực hiện quyết liệt hơn các giải pháp như phải có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong công tác ứng phó với dịch bệnh. Phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể (nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên ...) cùng vào cuộc tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia chống dịch.

Ở những nơi đã xảy ra dịch hướng dẫn việc tiêu hủy lợn đúng quy trình, nhất là những nơi không có điều kiện thực hiện việc tiêu hủy tại chỗ phải mang ra nơi công cộng xa khu dân cư tiêu hủy. Việc bắt giữ, vận chuyển lợn từ gia đình đến nơi tiêu hủy (có nơi xa 1 – 2km) nếu không thực hiện tốt quy trình sẽ làm mầm bệnh lây lan cả khu vực. Việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi khi có lợn bị tiêu hủy đảm bảo kịp thời để chủ hộ sớm tái sản xuất, hơn nữa nhằm tránh các hộ giấu dịch, bán chạy.

Tập trung tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để mọi người, mọi nhà chủ động phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách hỗ trợ tiêu hủy khi dịch bệnh xảy ra để người dân thực hiện tốt việc khai báo dịch bệnh. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt "5 không": không dấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Thực hiện tổng tẩy uế môi trường để ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin (tụ huyết trùng, dịch tả lợn, Phó thương hàn, đóng dấu, tai xanh, lở mồm long móng ...) để tạo miễn dịch chủ động chống kể phát Dịch tả lợn Châu Phi; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhập lợn từ các địa phương, đặc biệt tại các cơ sở giết mổ lớn tại huyện Thanh Trì, Chương Mỹ, Mê Linh. Duy trì hoạt động các Chốt kiểm. Duy trì nghiêm túc trực 24/24h tại Chi cục

Chăn nuôi Thú y để tiếp nhận thông tin kịp thời xử lý các tình huống phát sinh dịch bệnh. Bên cạnh đó ngành Thú y tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho hệ thống thú y cơ sở sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong việc chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán nhanh dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Với những giải pháp quyết liệt trên đến nay sau gần 2 tháng xảy ra ổ dịch đầu tiên, Hà Nội là địa phương có tổng đàn lợn rất lớn (2 triệu con) nhưng hiện có số lợn phải tiêu hủy là rất nhỏ so với các tỉnh, thành phố đã xảy ra dịch bệnh với 2.948 con/105.000 con/23 tỉnh, thành phố. Hà Nội cũng là địa phương đã dập tắt được ổ dịch đầu tiên của bệnh dịch tả lợn Châu Phi mà không có phát sinh ổ dịch mới tại quận Long Biên. Các ổ dịch chỉ xảy ra chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi theo hướng tận dụng. Chưa phát hiện ổ dịch nào xảy ra tại các trang trại có quy mô lớn.

Tuy nhiên thời tiết khí hậu còn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch tả Châu Phi và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác (như Tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả cổ điển ...) là rất cao, đặc biệt với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, khó kiểm soát. Hà Nội đang tiếp tục thực hiện một số giải pháp đó là tăng cường quản lý thức ăn dư thừa, từ các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể vì đây chính là nguyên nhân gây bệnh ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi tận dụng. Tiếp tục đổi mới

nội dung tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, người tiêu dùng, đổi mới tuyên truyền để người dân sử dụng thịt lợn và sản phẩm từ lợn, không quay lưng lại với thịt lợn góp phần ổn định thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất. Tuyên truyền để người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, có như vậy mới ngăn chặn được bệnh Dịch tả Châu Phi ở các hộ chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nhỏ lẻ. Tăng cường thực hiện công tác kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ, tiếp tục duy trì hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành, thành lập tổ kiểm dịch lưu động để chủ động xử lý các hoạt động lưu thông lợn và các sản phẩm từ lợn, ngăn chặn có hiệu quả lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc. Tập trung thực hiện công tác tổng tẩy uế môi trường, phát động để các hộ chăn nuôi chủ động làm từ trong ra ngoài cùng cộng đồng làm sạch môi trường. Giám sát chặt chẽ dịch bệnh từ các thôn xóm, kịp thời xử lý ngay ổ dịch phát sinh không để lây lan trên diện rộng. Đảm bảo đủ vật tư, hóa chất để xử lý các ổ dịch, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn Thành phố.

Chắc chắn với những giải pháp trên được các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ cùng sự đồng thuận của người chăn nuôi, người tiêu dùng, công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục có chuyển biến tích cực./.

**Nguyễn Ngọc Sơn**

## THÀNH ỦY HÀ NỘI SƠ KẾT QUÝ I CHƯƠNG TRÌNH 02



Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020" vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên

Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU, trong quý I-2019, Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân theo đúng thời vụ với tổng diện tích gieo trồng 114.170ha; tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố, chính quyền các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng... Hà Nội đã có 131 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và 131 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Trong xây dựng nông thôn mới, toàn thành phố có 325/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã: Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung (huyện Đan Phượng) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018. Trong số 61 xã chưa được công nhận

đạt chuẩn nông thôn mới, có 7 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, 46 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí. Ngoài 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức; Thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình trung ương thẩm định, công nhận 3 huyện: Quốc Oai, Gia Lâm, Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU trong quý I-2019; đặc biệt, Hà Nội đã huy động được nguồn kinh phí lớn cho chương trình, trong đó, 12/12 quận từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ các huyện ngoại thành hơn 438 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu: Đối với nông nghiệp, phải tập trung cho công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành, sản xuất nông nghiệp

hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong nông nghiệp, nhất là quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi; chú trọng công tác phòng, chống thiên tai; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch như: Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm. Về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các địa phương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố, giai đoạn 2010-2020; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới bảo đảm chất lượng, bền vững...

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Bằng khen của Bộ NN&PTNT cho 19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2018./.

**Huy Hoàng**

## KIỂM TRA TÌNH HÌNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HUYỆN THẠCH THẮT



Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa có buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại huyện Thạch Thất.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Kim Loan cho biết, ngày 25/3, khi được người dân tại thôn Bùng, xã Phùng Xá báo cáo đàn lợn có biểu hiện bỏ ăn và chết rất nhanh. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm dương tính với

dịch tả lợn Châu Phi, chính quyền địa phương cùng với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thạch Thất đã tổ chức tiêu hủy đàn lợn 18 con theo đúng quy định. Chỉ sau 1 ngày phát hiện dịch, xã Phùng Xá đã phát hiện thêm 3 hộ nữa dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Cùng với việc triển khai tiêu hủy nhanh đàn lợn xã Phùng Xá cũng đã triển khai ngay việc lập chốt kiểm dịch, phun tiêu độc khử trùng và rắc vôi bột để ngăn ngừa dịch lây lan.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh, sau khi kiểm tra thị sát tình hình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cũng đã yêu cầu UBND huyện Thạch Thất và xã Phùng Xá tập trung khoanh vùng dịch, tổ chức tốt công tác tiêu độc khử trùng; lập chốt kiểm dịch liên ngành kiểm soát việc giao thông đi lại nhằm ngăn ngừa dịch lan rộng. Đồng thời, sớm chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh cho các hộ bị tiêu hủy để người dân ổn định sản xuất./.

**Huy Hoàng**



## HÀ NỘI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỦY SẢN



Chi cục Thủy sản Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Oai vừa tổ chức buổi lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 – 1/4/2019) và tổ chức thả cá bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Đáy thuộc địa phận xã Cao Dương, Thanh Oai.

Theo báo cáo tại buổi lễ, Hà Nội có tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản, với tổng diện tích 30.840 ha mặt nước có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản. Năm 2018, diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP là 22.418ha, tổng sản lượng đạt 115.000 tấn, đáp ứng 40% nhu cầu

tiêu thụ về sản phẩm thủy sản của TP. Để nâng cao năng suất, chất lượng, những năm qua ngành thủy sản của TP đã đưa những giống cá mới năng suất cao, tăng cường ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất như mô hình nuôi cá “sông trong ao”... Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống dịch bệnh và quản lý chất lượng thủy sản.

Trong dịp này, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã thả 2.000 con cá chép và cá trôi xuống sông Đáy, đoạn chảy qua địa phận xã Cao Dương, Thanh Oai. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền về ý nghĩa của công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức của người dân không nên đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt như: Sử dụng chất nổ, xung điện. Đồng thời, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia thả giống thủy sản vào môi trường tự nhiên, góp phần nâng cao đời sống cho ngư dân và phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững./.

**Huy Hoàng**

## XÃ HỒNG MINH ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI



Vừa qua, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay hệ thống điện, đường, trường, trạm y tế của xã Hồng Minh

đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Toàn xã có 9 nhà văn hóa thôn, xóm được mua sắm đầy đủ bàn, ghế và hệ thống âm thanh truyền thanh; 4/4 làng đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 5/5 cơ quan đạt cơ quan văn hóa; tỉ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 86%; trạm y tế duy trì tốt đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2015 - 2020; toàn bộ rác thải sinh hoạt được thu gom vận chuyển đi hàng ngày, công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm đã trở thành phong trào thường xuyên; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%; lao động thường xuyên có việc làm đạt 94%, thu nhập bình quân năm 2018 đạt 42,2 triệu đồng/người/năm. Với những kết quả đạt được, UBND TP Hà Nội đã công nhận xã Hồng Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018./.

**Lê Văn Lào**

## KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY BƯỞI ĐIỂN THỜI KỲ PHÁT TRIỂN QUẢ NON

Hiện nay cây bưởi Diễn đang ở giai đoạn phát triển quả non là thời điểm quan trọng để bảo đảm năng suất và chất lượng quả. Để có một vụ quả bội thu các nhà vườn cần những lưu ý khi chăm sóc cây bưởi Diễn như sau:

### 1. Tỉa bớt quả

Những quả bưởi sau khi đậu được khoảng 2 - 3 tuần là thời điểm rụng quả sinh lý, những cây chăm sóc kém có thể rụng quả hàng loạt. Vì vậy cần tiến hành tỉa bớt quả trên chùm sai, tỉa các quả nhỏ, quả vẹo... để tạo điều kiện cho các quả chính phát triển tốt.

- Tùy tình hình phát triển của cây và tuổi cây mà số quả để lại trên cây khác nhau.

- Việc tỉa quả cần tiến hành 2 lần :

+ Tỉa quả lần 1: Sau khi đậu quả 2 tuần

+ Tỉa quả lần 2: Tiến hành cách lần 1 khoảng 2 tuần

- Trong quá trình tỉa quả cần tỉa bỏ quả nhỏ, quả ở chùm quá dày, quả ra ở vị trí không thuận lợi, quả không cân đối, cắt bỏ những cành ra hoa nhưng không có khả năng đậu quả, cành tăm, cành khô. Khi cắt nên dùng dụng cụ chuyên dùng để cắt tỉa.

### 2. Chăm sóc và bón phân

- Trong giai đoạn này cây rất cần chất dinh dưỡng để tập trung nuôi quả. Vì vậy sau khi tiến hành tỉa quả lần 1 khoảng 1 tuần thì tiến hành bổ sung dinh dưỡng cho cây.

- Lượng phân bón phụ thuộc vào tuổi cây, tình trạng phát triển của cây, chất đất. Nếu sau khi thu hoạch bón nhiều phân, cây sinh trưởng phát triển tốt, lá xanh tốt thì bà con bón ít và ngược lại cây còi cọc, lá không xanh thì bón nhiều.

Có thể dùng phân đơn hoặc phân NPK tổng hợp để bón cho cây.

- Lượng phân bón cho cây giai đoạn mang quả non như sau:

+ Đối với cây 5 năm tuổi:

Bón 0,1kg phân lân + 0,1kg Kali + 0,1kg đạm urê/cây; Hoặc bón 0,5 kg NPK 16:6:16 (hoặc 5:10:3)/cây.

+ Đối với cây từ 6 - 10 năm tuổi:

Bón 0,2 - 0,3kg đạm urê + 0,3 - 0,4 kg kali/cây; Hoặc bón 01 kg NPK 16:6:16 (hoặc 5:10:3)/cây.

- Cách bón: Phân bón được hòa vào nước và tưới đều xung quanh tán cây hoặc rải phân đều lên bề mặt tính từ hình chiếu tán của cây trở vào phía gốc. Sau đó lấp nhẹ lớp đất tránh tổn thương đến rễ và tiến hành tưới nước cho cây.

Tùy vào sức phát triển của cây có thể sử dụng nước phân chuồng, ốc, ngô, đỗ tương,

xương động vật ngâm với lân để tưới cho cây từ 1 - 2 lần. Mỗi lần cách nhau 7 ngày.

### Chú ý:

- Khi tiến hành bón phân tuyệt đối không được xới xáo, cuốc trong tán cây để tránh gây tổn thương bộ rễ.

- Không được bón quá nhiều phân đạm cây sẽ sinh trưởng và hình thành tầng rời gây rụng quả non.

### 3. Sử dụng phân bón qua lá

Dùng phân bón qua lá như phân đầu trâu 902 hoặc Atonic... (theo chỉ dẫn trên bao bì) có thể kết hợp phun thuốc sâu hoặc bệnh.

Lần phun này có tác dụng cung cấp bổ sung một số nguyên tố đa vi lượng làm giảm rụng quả non, kích thích quả mau lớn.

### 4. Chế độ tưới nước

- Từ tháng 3 - 5 (quả nhỏ): cần tưới ẩm nhằm hạn chế rụng quả (độ ẩm đạt 70 - 80 %).

- Trong thời kỳ này nếu mưa nhiều cần phải tiêu thoát nước kịp thời, không để ngập úng.

### 5. Phòng trừ sâu bệnh

Trong vụ xuân mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, ẩm độ không khí cao, ít ánh sáng nên các loại sâu bệnh hại thường phát triển mạnh và làm cho quả non bị hỏng. Các loại sâu bệnh thường gặp gồm:

- Sâu vẽ bùa: Sử dụng thuốc Polytrin 440 EC, pha 25 ml/10 lít nước hoặc Selecron 500 EC pha 25 ml/10 lít nước, phun phòng 1 - 2 lần trong mỗi đợt cây có lộc non, quả non và hiệu quả nhất lúc lộc non dài từ 1 - 2 cm, quả non có đường kính 2 - 3 cm, phun ướt hết mặt lá non, quả non.

- Rệp sáp: Rệp sáp gây hại bằng cách chích hút lá, cành, quả, cuống quả. Dùng Sherpa 25EC hoặc Trebon 10 EC pha với nồng độ 0,1 - 0,2%.

- Bệnh muội đen thân, cành, lá, quả: Thời gian xuất hiện từ tháng 2 - 10. Phun Boocdo 1% hoặc Sun-phát đồng 1% kết hợp với cắt tỉa cho thưa tán lá, cành.

- Bệnh loét, sẹo: Bệnh tấn công từ lúc quả còn nhỏ đến khi quả lớn, bệnh nặng làm rụng quả. Năm nào, mưa nhiều thời tiết nóng ẩm, bệnh phát triển mạnh thành dịch. Để phòng trừ dùng Boocdo 1% (15 gram sunphat đồng + 20 gram vôi tôi/20 lít nước) hoặc Kocide 53.8 DF.

- Bệnh mốc sương: Để phòng bệnh mốc sương gây hại, dùng các loại thuốc đặc hiệu như: Ridomin gold 72WP; Aliette 80WG, phun lúc quả có kích thước bằng đầu ngón tay.

- Bệnh chảy gôm: Thời gian gây hại từ tháng 4, 5, 9, 10. Phun Aliette 0,3% lên thân, cành tuần 1 lần cho tới khi khỏi.

- Ngoài ra có thể dùng Basudin 10G để trị kiến, mối, bọ cánh cứng: Trộn tỷ lệ 1 thuốc + 10 cát rắc xung quanh gốc cây.

- Sâu đục thân, cành: Quét vôi vào gốc cây và thân cây, dùng xilanh bơm thuốc trực tiếp vào lỗ sâu đục bằng thuốc Sherpa 25EC

- Nhện đỏ: Khi quả có kích thước 2 - 3cm cần bắt buộc phun phòng trừ nhện đỏ gây hại.

Chúng không những làm rụng quả mà còn gây nên hiện tượng nám quả ảnh hưởng đến màu

sắc, hình dạng và độ lớn quả sau này. Sử dụng thuốc Bnongduyen 2.0EC; Alfamite, Ortus,...

#### **Chú ý:**

- Sử dụng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì.  
- Thường xuyên kiểm tra vườn cây, phát hiện sâu bệnh phòng trừ kịp thời.

- Sử dụng các loại thuốc BVTV sinh học, thuốc hoá học ít độc, không dùng thuốc cấm sử dụng./.

**Nguyễn Thị Thanh Hiếu**

## **PHÒNG TRỪ BỆNH XOĂN VÀNG LÁ CÀ CHUA**

Bệnh xoắn vàng lá cà chua do một số loài virus gây ra. Chẳng hạn, virus từ thuốc lá (TMV), virus từ họ bầu bí (CMV), virus từ khoai tây (PVX, PVY), virus từ cà chua (ToMV, TYLCV, TRSV)... Tùy loài virus mà con đường lan truyền khác nhau.

**Cách lan truyền bệnh:** Tác nhân gây bệnh là do virus gây ra nên phải có các động vật trung gian mang và truyền bệnh, thì bệnh mới được phát tán. Các động vật trung gian như rệp (Aphid), bọ phấn trắng (Bemisia tabaci), bọ trĩ (Thrips), một số sâu miệng nhai, bọ cánh cứng và cả con người... Các côn trùng, sâu bọ mang virus từ cây bệnh rồi gieo rắc sang cây khỏe. Con người gây ra các vết thương cơ giới trên cây lúc trồng và chăm sóc, làm virus thâm nhập cây, hoặc virus có thể lây lan qua dụng cụ làm vườn, qua cành và gốc ghép.

Bên cạnh đó, một số loài virus có khả năng tồn tại rất lâu trong các mảnh vụn đã khô của cây bị bệnh (ví dụ: loài TMV có thể tồn tại đến 50 năm, có tác giả còn cho rằng nó tồn tại đến 100 năm). Virus còn luôn tồn tại trên các cây ký chủ khác như cỏ dại, cây hoang dại... Đây chính là nguồn bệnh để lưu tồn và lây lan.

**Triệu chứng bệnh:** Tùy loài virus, tùy giống cà chua, tùy cường độ ánh sáng và nhiệt độ, tùy giai đoạn cây bị nhiễm virus mà thời gian phát bệnh và triệu chứng sẽ khác nhau. Thông thường, khi bị nhiễm virus thì cây thường bị lùn, sinh trưởng và phát triển đều kém. Lá có thể bị nhỏ, bị nhăn nheo, biến dạng và thường bị khảm (trên cùng một lá có những vùng màu vàng - xanh lẫn lộn), hoặc lá thường xanh đậm hơn bình thường. Khi một cây bị nhiễm nhiều loài virus thì triệu chứng hỗn hợp và phức tạp. Nhiều khi triệu chứng trên lá giống như bị dính thuốc cỏ hoặc bị thiếu vi lượng.

**Tác hại:** Khi cây bị nhiễm virus càng sớm (từ khi cây mới mọc), thì thời gian ủ bệnh càng ngắn và cây phát bệnh càng sớm. Khi cây đã lớn bị nhiễm virus, do có sức đề kháng cao hơn, nên cây phát bệnh muộn hơn, hoặc không phát bệnh. Cây phát

bệnh càng sớm thì tác hại càng lớn, thậm chí không cho thu hoạch. Cây bị bệnh thường lùn và lá bị xoắn, vàng, khảm nên khả năng quang hợp giảm, vì vậy làm giảm năng suất.

Trên quả có thể biểu hiện triệu chứng bệnh hay không tùy thuộc vào loài virus và giống cà chua, nhưng chắc chắn khi cây bị bệnh thì số lượng và kích thước trái sẽ bị giảm, trái bị sượng. Trên những giống kháng, nếu cây đã bị truyền virus, dù không thể hiện triệu chứng bệnh, nhưng cây vẫn âm thầm mang virus và vẫn có khả năng lây truyền sang cây khác khi có điều kiện.

**Phòng trừ:** Bệnh do virus gây ra nên hiện chưa có thuốc đặc trị. Tuy nhiên, chúng ta có thể quản lý bệnh một cách hữu hiệu bằng cách quản lý con đường lây lan. Để quản lý được bệnh, chúng ta phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp mới có được kết quả mong muốn. Các biện pháp đó là:

Vệ sinh tàn dư cây trồng vụ trước, nhất là những cây trồng là ký chủ của virus như cà chua, thuốc lá, cây họ bầu bí, khoai tây và một số loại rau. Tránh trồng gần các ruộng đang trồng những cây trồng nêu trên. Vệ sinh các loài cỏ dại quanh bờ (kể cả trong vườn ươm).

Vệ sinh dụng cụ làm vườn sau khi cắt tía cây bị bệnh. Sử dụng các giống kháng sâu chích hút, kháng bệnh. Sử dụng nguồn nước sạch để tưới.

Nhổ và tiêu huỷ các cây bị bệnh, không vớt cây bệnh lên bờ ruộng hoặc vớt xuống sông, suối.

Hạn chế làm xây xát cây khi trồng và chăm sóc. Tránh bón thừa phân đạm, tăng cường các loại vi lượng bằng cách sử dụng phân bón lá Poly Feed 19-19-19 để tăng khả năng chống chịu sâu, bệnh.

Theo dõi thật chặt chẽ mật độ các loại sâu chích hút, đặc biệt là rệp và bọ phấn trắng, để phòng trừ từ khi cây vừa mọc cho đến 25-30 ngày sau mọc. Đây là giai đoạn quyết định tỷ lệ cây bị bệnh, quyết định mức độ bệnh nặng hay nhẹ./.

**Hà Thúy Tuyền (Theo Báo NNVN)**

# NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

## DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2019)

### 1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Khoảng ngày 11 và ngày 16, ảnh hưởng của lười áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại, sau suy yếu và di chuyển dần sang phía Đông. Những ngày cuối, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng sang phía Đông.

### 2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Từ ngày 11- 13 và ngày 16: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra sấm sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 14, 15: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 17 - 20: Mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ trung bình: 23.0 - 24.0°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 20°C.

Lượng mưa phổ biến: 25 - 35 mm.

Độ ẩm trung bình: 78 - 83%.

Tổng số giờ nắng: 30 - 35 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ

## TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN; AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Chỉ thị nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo chuỗi liên kết, theo quy hoạch, quy định và gắn với thị trường tiêu thụ; quán triệt nhận thức, trách nhiệm, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh của vật nuôi, thủy sản; công tác đảm bảo ATTP trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý giết mổ, phòng, chống dịch bệnh thủy sản và bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản năm 2019 trên địa bàn kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng, chống dịch bệnh thủy sản, bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản; xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn, xây dựng nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh

thủy sản; kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở địa phương; quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản và sinh vật ngoại lai; nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.

Giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; phát triển chăn nuôi gắn với quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm của Thành phố và các chuỗi ATTP; dự báo khả năng biến động giá cả thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Thông tin trên phương tiện thông tin truyền thông để người chăn nuôi chủ động trong sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, ổn định cung cầu.

Giao chỉ tiêu kế hoạch về bảo đảm ATTP cho UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đối với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT và phân cấp của UBND TP; kiên quyết xử lý và công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát lấy mẫu, hậu kiểm tự công bố, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cao mất ATTP, xử lý nghiêm, triệt để các cơ sở vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để người dân biết và tẩy chay; Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản tại các thủy vực ngoài tự nhiên; thanh tra, kiểm tra về



phòng, chống dịch bệnh thủy sản và công tác đảm bảo ATTP.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, quyết liệt Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Chỉ đạo và giao các Ban quản lý Chợ kiểm tra, giám sát các cơ sở, các hộ kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Huy động hệ thống chính trị vào cuộc trong thực hiện quản lý ATTP và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp các sở, ban ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý; thực hiện có hiệu quả các chương trình; đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và quy hoạch, kế hoạch của UBND Thành phố liên quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung chất lượng cao, gắn với quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm phát triển sản xuất bền vững, có hiệu quả và đảm bảo ATTP; bố trí quỹ đất và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến và giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp & PTNT định kỳ vào ngày 20 hàng tháng./.

**NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

## **BAN HÀNH KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM ATTP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019**

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về Bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.

Theo đó, UBND TP đặt mục tiêu 100% cán bộ làm công tác ATTP các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP. 100% các thông tin phản ánh về mất ATTP nông, lâm, thủy sản được xác minh, xử lý kịp thời.

Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP.

Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, kém chất lượng, không an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và chế biến nông, lâm, thủy sản, việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Chấn chỉnh việc giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ động vật và sản phẩm động vật giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật có hại.

Tăng cường lấy mẫu giám sát thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên diện rộng. Phát hiện, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc phục triệt để các vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ, quả, chè,... kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 10% so với năm 2018.

Tổ chức công tác kiểm tra, hậu kiểm việc tự công bố các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tổ

chức, cá nhân chế biến thực phẩm, tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ mất ATTP cao, lồng ghép với công tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất. Thông báo, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh kiểm tra liên ngành, đột xuất về chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh ATTP. Tập trung truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản, chợ dân sinh có bán thực phẩm. Phát hiện vi phạm và xử lý theo quy định. Đồng thời xác định nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu, hướng dẫn khắc phục triệt để các lỗi của cơ sở vi phạm. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản được kiểm tra đáp ứng quy định đảm bảo ATTP tăng 10% so với năm 2018.

Triển khai ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đạt 100% số hộ nằm trong diện ký cam kết.

Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Duy trì, tăng mới hơn 20% các chuỗi nông, lâm, thủy sản an toàn so với năm 2018. Phấn đấu 80% số chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc./.

**TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**



## NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM:

### HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ THIẾT HẠI DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, thời gian qua dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu bùng phát tại Việt Nam, hiện đã phát sinh tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người chăn nuôi lợn.

Trước diễn biến nêu trên, NHNN yêu cầu các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do dịch tả lợn châu Phi gây ra để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Cụ thể như sau:

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau khi dịch kết thúc, thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của

Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 24/10/2018 sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-NHNN.

Đồng thời, chỉ đạo các chi nhánh của TCTD trên địa bàn có dịch chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình xử lý các đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với vốn vay theo quy định.

Văn bản cũng nêu rõ, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố nắm sát diễn biến dịch trên địa bàn, chỉ đạo các TCTD kịp thời thống kê dư nợ cho vay chăn nuôi lợn, dư nợ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra để chủ động có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn.

Cùng với đó, phối hợp với các Sở, ban, ngành kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố các giải pháp xử lý rủi ro, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh, thành phố những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền để được hỗ trợ trong quá trình triển khai./.

**TX (Theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam)**

### MỨC HỖ TRỢ THIẾT HẠI KHI PHẢI TIÊU HỦY LỢN BỊ BỆNH, LỢN CHẾT DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI GÂY RA

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1329/UBND-KT về việc mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết do bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi gây ra.

Theo đó, UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của liên Sở: Tài chính - NN&PTNT tại Tờ trình số 1939/TTr-LS:TC-NN&PTNT ngày 26/3/2019 về mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra, cụ thể: Đối với lợn thương phẩm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy được ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất bằng 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra nhưng tối đa không quá 38.000 đồng/kg lợn hơi.

Đối với lợn nái, lợn đực giống phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy được ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất bằng 1,8

lần so với giá thị trường của lợn thương phẩm tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra.

Sở Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND Thành phố việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài chính có trách nhiệm công bố giá lợn hơi trên thị trường để làm cơ sở cho các địa phương thực hiện hỗ trợ; cập nhật kịp thời giá lợn trên thị trường khi có thay đổi.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ thiệt hại theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố; thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, đúng mức hỗ trợ nêu trên và các quy định hiện hành của Nhà nước./.

**TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

## HÀ NỘI GIÁM SÁT CHẶT NÔNG SẢN TẠI CHỢ ĐẦU MỐI

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-QLCL về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại chợ đầu mối nông sản trên địa bàn TP năm 2019.

Theo đó, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về đảm bảo ATTP; Tập huấn các kiến thức đảm bảo ATTP cho các đối tượng quản lý, ban quản lý chợ, chủ hộ và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm tại chợ; Tăng cường, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động người sản xuất, doanh nghiệp tại chợ đảm bảo ATTP bằng nhiều hình thức; Tổ chức hội thảo, hội nghị quảng bá, tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm an toàn và chuỗi giá trị cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đồng thời, tăng cường điều kiện đảm bảo ATTP trong kinh doanh nông lâm thủy sản tại chợ: Rà soát, khảo sát, đánh giá điều kiện đảm bảo ATTP tại các chợ đầu mối và chợ có tính chất đầu mối trên địa bàn; Hướng dẫn, hỗ trợ ban quản lý chợ, các hộ kinh doanh trong chợ đáp ứng các tiêu chí, điều kiện đảm bảo ATTP về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, yêu cầu về quản lý chất lượng bảo đảm ATTP;... Nâng cao năng lực cho ban quản lý chợ về việc kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh trong việc tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP tại chợ.

Tăng cường hoạt động kiểm soát, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm kinh doanh tại chợ, trong đó, thí điểm ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm kinh doanh tại chợ đầu mối và trang bị thiết bị truy xuất nguồn gốc công cộng tại chợ để người tiêu dùng kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ngoài ra, tăng cường thanh, kiểm tra, phối hợp liên ngành, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định ATTP đối với các cơ sở, sản phẩm nông lâm thủy sản được kinh doanh, phân phối, quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát hàng hóa từ các tỉnh thành phố đưa vào chợ nhằm kịp thời phát hiện các hành vi phạm quy định về ATTP, sản phẩm nông lâm thủy sản không đảm bảo chất lượng trước khi tiêu thụ trên thị trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở có sai phạm quy định về điều kiện đảm bảo ATTP.

Thực hiện lấy mẫu kiểm tra, giám sát chất lượng ATTP đối với sản phẩm nông lâm thủy sản, tập trung vào các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh, thuốc BVTV cấm ngoài danh mục; các chỉ tiêu chất lượng, ATTP đối với sản phẩm sơ chế, chế biến có nguy cơ cao; Tăng cường hoạt động kiểm tra nhanh các chỉ tiêu ATTP tại chợ nhằm cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm không đảm bảo ATTP./.

**TT (Theo Báo KTĐT)**

## ĐỊA CHỈ XANH

### HUYỆN MỸ ĐỨC: QUẢNG BÁ RAU SẺNG CHÙA HƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, toàn xã có 90 hộ nông dân chuyên trồng rau sắng với diện tích 70 ha.

Sở rau an toàn này sẽ được cung cấp cho du khách về trải hội chùa Hương và các nhà hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn Hà Nội.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát, năm 2019, Bộ KH-CN, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm "Rau sắng chùa Hương". Tại lễ hội chùa Hương năm nay, Hội Nông dân xã Hương Sơn đã xây dựng 4 ki ốt giới thiệu sản phẩm, trưng bày, bán hàng cho du khách về lễ

hội. Đồng thời in 1.000 tem truy xuất nguồn gốc, túi bóng đựng rau sắng cấp cho các hộ trồng. Tuyên truyền, vận động nông dân bán đúng giá quy định và bán trong các ki ốt khu vực lễ hội.

Năm nay thời tiết nắng ấm, thuận tiện cho cây rau sắng phát triển, cho năng suất cao hơn mọi năm. Giá bán bình quân từ 200.000 - 300.000 đồng/kg, đạt 60 – 70 triệu đồng/ha. Hộ anh Nguyễn Văn Minh, xóm 6, thôn Yến Vỹ trồng 5 ha rau sắng, mỗi vụ thu hơn 100 triệu đồng. Hội Nông dân xã đang tập trung đưa các tiến bộ KHKT vào chăm sóc, mở rộng diện tích rau sắng./.

**TT (Theo Báo NNVN)**

# CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP

## TS. NGÔ VĨNH VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BVTV

**Câu hỏi:** Vườn hoa hồng nhà tôi bị xoắn lá và trên mặt lá bị trắng xóa. Xin hỏi chuyên gia đây là bệnh gì và biện pháp phòng bệnh và trị bệnh cho cây hoa hồng?

**Trả lời:** Hoa hồng có triệu chứng như mô tả là bị bệnh phấn trắng. Bệnh này rất phổ biến trên cây hoa hồng ở vụ đông và vụ xuân. Bệnh này do nấm phấn trắng gây ra. Nấm gây bệnh phát triển thích hợp trong điều kiện ẩm độ không khí trên 85%, nhiệt độ thuận lợi cho nấm phát triển từ 18 – 22 °C. Nhiệt độ cao trên 27 °C nấm kém phát triển và chết khi nhiệt độ cao. Nói chung điều kiện ẩm và ẩm thuận lợi cho nấm phát sinh và gây hại. Sợi nấm tồn tại ngay trên lá, những cành bị bệnh, đây là nguồn bệnh chủ yếu để lây bệnh cho vụ sau. Trồng mật độ cao và bón nhiều phân đạm bệnh nặng hơn. Hoa hồng trồng trong nhà màng, nhà kính thường bị bệnh nặng hơn do ẩm độ không khí cao. Vùng núi, vùng núi đá có biên độ chênh nhiệt độ cao, tạo điều kiện hình thành sương đêm bệnh thường nặng hơn.

Biện pháp phòng chống bệnh: Tuyển chọn và trồng bằng giống kháng bệnh. Lên luống cao ráo,

thoát nước tốt, để không bị đọng nước mỗi khi có mưa hoặc tưới nhiều tạo ẩm thấp trong vườn. Trồng đúng mật độ, không trồng quá dày để giảm độ ẩm mặt luống, cây và lá nhận được nhiều ánh sáng. Làm cỏ thường xuyên để giảm ẩm độ trong vườn và hạn chế cạnh tranh phân bón với cây. Trong nhà lưới, nhà kính cần chú ý làm sạch mái che để đảm bảo ánh sáng, tăng cường thông gió, giảm bớt nhiệt độ và độ ẩm. Thường xuyên kiểm tra và cắt tỉa những cành già nằm khuất trong tán lá không có khả năng mọc cành hoa để tạo thông thoáng cho vườn. Bón phân cân đối, hạn chế bón phân đạm. Tăng cường bón thêm phân Kali giúp cho cây có sức chống chịu với bệnh được tốt hơn. Thăm vườn thường xuyên, cắt bỏ những cành, lá mới bị bệnh và đem ra khỏi vườn rồi tiêu hủy, để hạn chế nguồn bệnh ban đầu trong vườn.

Khi bệnh mới chớm phát sinh và gây hại, có thể luân phiên sử dụng một trong những loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất: Hexaconazole (Anvil 5SC), Defenoconazole (score 250 EC), thuốc có chứa gốc lưu huỳnh (Sulox 80WP)...và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

## GUƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

### NGHỆ NHÂN NGHIÊM THỊ THU HƯƠNG - GÌN GIỮ NÉT ĐẸP LÀNG LỤA VẠN PHÚC

Sinh ra và lớn lên tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội), Nghệ nhân Nghiêm Thị Thu Hương ngay từ nhỏ đã mang trong mình một tình yêu tha thiết với nghề truyền thống của quê hương.

Không chỉ được biết tới nghề qua đào tạo trong nước, nghệ nhân Thu Hương đã từng học tập và làm việc tại nước ngoài. Năm 1985, chị sang Nga học thiết kế sau đó làm việc tại Nga trong 4 năm. Vừa học vừa làm, chị Hương không ngừng rèn luyện, học hỏi và sáng tạo. Tại nơi đất khách quê người chị luôn được đánh giá cao về thái độ và chuyên môn làm việc. Có người còn trầm trồ khen ngợi những mẫu thiết kế của chị trên các chất liệu vải.

Mảnh đất Hà Đông mang lại cho chị nhiều kỉ niệm đẹp, tiếng khung dệt, thoi đưa kéo kẹt đêm ngày, hay hình ảnh những sợi tơ trắng óng ả phơi mình trong nắng hè, hình ảnh các bà các chị duyên

dáng, thướt tha trong tà áo lụa...Tất cả đã thôi thúc chị trở về quê hương, gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống của dân tộc. Sau 4 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, chị quay về quê hương làm nghề truyền thống. Sống với nghề có lẽ là cái duyên của chị, khi chị lập gia đình, cả gia đình nhà chồng cũng làm nghề dệt lụa, chị lại có thêm gia đình làm cánh tay đắc lực cho sự nghiệp của mình.

Làng nghề lụa Hà Đông cũng như bao làng nghề khác của Hà Nội, cũng trải qua không ít thăng trầm. Thời kì còn hợp tác xã, làng nghề phát triển ổn định, bà con có cơ sở để làm việc, nguyên liệu được cung ứng để bà con yên tâm sản xuất, đầu ra của sản phẩm cũng được hợp tác xã quan tâm. Sau khi hợp tác xã giải thể, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn trong việc đầu tư cơ sở vật chất, một số người đã tìm nghề khác để sinh sống. Chị Hương lúc bấy giờ chuyển qua học thiết kế. Sau một thời

gian học tập, chị về ứng dụng ngay trên vải lụa của làng nghề để thiết kế lên những mẫu mã độc đáo và đẹp mắt.

Chị Hương chia sẻ: Bản thân tôi tự hào là người đầu tiên ở Hà Nội thành công với việc thiết kế túi thời trang xuất khẩu. Với chị mỗi mẫu mã chị làm ra đều mang một nét đẹp riêng có, chúng đều chứa đựng trong mình những ý nghĩa riêng biệt. Nhờ vậy mà chị gửi gắm được tình yêu quê hương, niềm tự hào về làng nghề truyền thống của dân tộc tới bạn bè trong và ngoài nước.

Nhiều năm làm nghề cũng để lại cho chị nhiều kỉ niệm đáng nhớ, tiếp xúc với nhiều khách hàng thân thiện, cá tính. Vị khách khiến chị ấn tượng nhất chính là một du khách người Anh, chị này thăm quan gian hàng của chị Hương và vô cùng yêu thích các sản phẩm làm từ lụa đặc biệt là những mẫu áo dài, áo dài cách tân, vị khách cảm nhận sự mềm mại và mát mẻ trên chất liệu tơ tằm, màu sắc bắt mắt và tự nhiên. Vị khách mong muốn được sở hữu một chiếc áo bằng lụa. Tuy nhiên do ngoại hình quá to, nên cửa hàng không có mẫu nào vừa. Người khách này đã đề nghị chị Hương thiết kế riêng cho mình những mẫu áo bằng lụa. Nhận thấy đây là việc khá khó khăn, nhưng chị Hương đã nhận lời vì chị cảm thấy tình yêu của vị khách đối với lụa Hà Đông. Chị Hương phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành được các mẫu thiết kế của mình. Sau mỗi chiếc áo được may xong, mỗi khi khoác lên người vị khách lại ôm chị với một lời cảm ơn chân thành. Chị Hương cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì chị đã đem lại niềm vui cho mọi người, chiếc áo như là một món quà vô giá chị gửi gắm cho vị khách.

Nhân dịp Tuần lễ du lịch làng nghề lụa Vạn Phúc với chủ đề “Vạn Phúc – sắc lụa nghìn năm” diễn ra vừa qua, chị Thu Hương đã tự mình thiết kế nên những mẫu áo dài trên chất liệu vải lụa để trình diễn trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ du lịch làng nghề lụa Vạn Phúc. Chị Hương cười rồi nói: Có nhiều phóng viên, nhà báo về đưa tin, ai cũng khen ngợi bộ thiết kế áo dài của chị, và họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết được người thiết kế bộ áo dài ấy chính là nghệ nhân của làng nghề. Chị cảm thấy vô cùng tự hào vì đã góp được một phần công sức của mình cho sự thành công của tuần lễ và chung tay lưu giữ nét đẹp của làng nghề lụa Vạn Phúc.

Với đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, khối óc không ngừng sáng tạo, chị Thu Hương thiết kế được nhiều sản phẩm trên chất liệu vải lụa như: Khăn, mũ, túi xách, quần áo, gối hay chăn ga... Các sản phẩm chị làm ra vô cùng tinh xảo, các họa tiết được in trên sản phẩm đòi hỏi người thợ phải có tay nghề và kĩ công. Những chiếc khăn có họa tiết hoa lá hoàn toàn được vẽ thủ công, chính vì vậy khi thành phẩm chiếc khăn nhìn thanh mảnh, nhẹ nhàng, mọi thứ như được hòa quyện vào nhau vô cùng tự nhiên.

Những ngày đầu tiên bắt tay vào nối nghiệp gia đình, chị Hương cũng gặp không ít khó khăn, từ khâu tìm nguyên liệu cho đến đầu ra. Đồng thời phải chăm lo tốt cho đời sống của chị em công nhân tại xưởng của gia đình. Trước đây, các doanh nghiệp xuất khẩu thường tới đặt hàng chị với số lượng và mẫu mã định trước. Ngày nay, cơ sở của chị không cần qua trung gian. Một người yêu nghề, đau đáu muốn gìn giữ nghề truyền thống chị Hương đã tham gia vào công tác dạy nghề tại địa phương. Với sự hỗ trợ về cơ sở vật chất của lãnh đạo địa phương. Chị Hương đã truyền nghề cho các thế hệ sau, đa phần là các chị em phụ nữ, mỗi lớp có khoảng 20 đến 30 học viên. Sau mỗi khóa đào tạo, các học viên đều có thể biết được những kĩ thuật cơ bản của nghề. Nếu muốn nâng cao tay nghề, làm nghề thì có thể làm việc ngay tại cơ sở của chị. Hiện tại xưởng sản xuất của chị hiện có trên 20 nhân công. Đưa ra thị trường nhiều sản phẩm độc đáo với chất lượng tốt.

Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề chị Thu Hương cho biết: Để sống được bằng nghề đòi hỏi người làm nghề phải khéo léo, có tâm, có kiến thức để hiểu được chất liệu vải, từ đó thiết kế ra những sản phẩm phù hợp với chất vải. Và quan trọng nhất là tình yêu đối với nghề, một trái tim luôn hướng về làng nghề.

Chị Hương vui mừng chia sẻ: các con chị cũng vô cùng yêu quý nghề truyền thống. người con gái út hiện đang học chuyên ngành ngoại ngữ với mong muốn sau này sẽ phát triển làng nghề, nhờ ngoại ngữ sẽ đưa sản phẩm của làng nghề đến với bạn bè quốc tế. mang nét đẹp duyên dáng của Việt Nam đi khắp năm châu./.

**TT (Theo Báo Làng nghề)**



Đối với mặt hàng lương thực: Giá một số mặt hàng lương thực trên thị trường Hà Nội hiện như sau: Gạo tẻ thường Khang Dân giữ ở mức 11.000 - 12.000 đ/kg, gạo Xi dèo có giá 12.000 - 13.000 đ/kg, gạo Bắc thơm số 7 có giá phổ biến từ 14.000 - 15.000 đ/kg, gạo tám Hải Hậu có giá dao động từ 17.000 - 18.000 đ/kg, gạo nếp cái hóa vàng có giá từ 26.000 - 28.000 đ/kg; đậu xanh có vỏ giá từ 42.000 - 45.000 đ/kg, đậu xanh tách vỏ có giá từ 50.000 - 55.000 đ/kg, đậu đen giá từ 46.000 - 50.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Ngay sau thông tin nhiều địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi, cộng thêm ổ dịch không phát sinh thêm ở tỉnh, thành mới, giá lợn hơi đã khởi sắc ở khắp mọi miền. Tại Hà Nội, giá lợn những ngày qua liên tục tăng và hiện tại đã chạm mốc 42.000 - 45.000 đ/kg, tăng 10.000 - 12.000 đ/kg so với tuần trước. Song song với đó, giá bán lẻ các mặt hàng thịt lợn tại các chợ cũng đã phục hồi trở lại. Thịt mỡ sấn có giá từ 80.000 - 85.000đ/kg; thịt ba chỉ giá từ 85.000 - 90.000đ/kg, thịt bò giá bán vẫn dao động từ 260.000 - 280.000 đ/kg; Bên cạnh đó giá bán lẻ các mặt hàng gia cầm, thủy cầm phổ biến như sau: Gà ta hơi giá từ 100.000 - 120.000 đ/kg, gà công nghiệp nguyên con làm sẵn bán từ 55.000 - 60.000đ/kg. Sau chuỗi thời gian dài giá trứng gia cầm luôn trong tình trạng rẻ kỷ lục và khó tiêu thụ thì vài ngày trở lại đây giá trứng lại tăng nhanh. Giá trứng hiện tăng khoảng 500 - 600 đồng/quả so với thời điểm sau Tết nguyên đán. Cụ thể, trứng vịt loại quả to giá tăng thêm

500 đồng/quả lên 2.500 - 2.800 đồng/quả, loại nhỏ hơn giá 2.200- 2.500 đồng/quả; trứng gà ta từ 4.500 - 5.000 đồng/quả; trứng gà công nghiệp có giá từ 1.800 - 2.000 đồng/quả; trứng vịt lộn giá dao động từ 3.200 - 3.500 đồng/quả... Đối với các mặt hàng thủy, hải sản phổ biến như sau: Cá trắm giá từ 60.000 - 65.000 đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 - 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Vào thời điểm giao mùa, sản lượng các loại rau củ quả trồng tại Hà Nội và các tỉnh vùng ven giảm mạnh. Do đó, trong thời gian vừa qua giá các mặt hàng rau, củ quả đã và đang có xu hướng tăng. Rau muống có giá từ 5.000 - 6.000đ/mớ, rau mùng tơi, rau ngót giá 6.000 - 7.000đ/mớ, cà chua dao động ở mức từ 18.000 - 20.000đ/kg, bí đao giá từ 18.000 - 22.000đ/kg, dưa chuột giá 14.000 - 16.000 đ/kg, su su có giá 8.000 - 10.000 đ/kg,... Đối với những mặt hàng trái cây giá bán ổn định như sau: Dưa hấu có giá từ 15.000 - 18.000đ/kg, hồng xiêm có giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg, xoài Thái giá từ 35.000 - 40.000đ/kg, quýt Sài Gòn giá từ 50.000-55.000đ/kg, thanh long ruột trắng có giá 20.000 - 25.000 đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Giá bán các mặt hàng vật tư nông nghiệp hiện giữ ổn định. Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 - 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 - 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

**TX (TH)****\* Thị trường thế giới****XUẤT KHẨU GẠO CỦA THÁI LAN GIẢM TRONG THÁNG HAI DO GIÁ CAO**

Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm cả về khối lượng và giá trị trong tháng 2/2019 do giá tương đối cao so với những đối thủ cạnh tranh khác, trong khi đồng bath tăng giá.

Tờ Bưu điện Bangkok (Bangkok Post) dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan Charoen Laothammatas cho biết Thái Lan xuất khẩu tổng cộng 687.560 tấn gạo trong tháng 2/2019, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị gạo xuất khẩu của nước này trong tháng 2/2019 đạt 11,69 tỷ bath (hơn 368,5 triệu USD), giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Charoen, gạo của Việt Nam có giá thấp hơn gạo Thái Lan khoảng từ 40-50 USD/tấn và thu hút được khách hàng từ Philippines và Malaysia.

Ông Charoen cho rằng mặc dù xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm trong tháng 2/2019, các nhà xuất khẩu gạo ở nước này tin tưởng khối lượng gạo xuất khẩu hồi phục trong tháng 3/2019, đạt khoảng 700.000 đến 800.000 tấn.

Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan có những đơn hàng lớn trong tháng 3/2019 cho gạo trắng và gạo đỏ từ những khách hàng lớn ở châu Phi và châu Á như Benin, Nam Phi, Cameroon, Trung Quốc và Philippines.

Hơn nữa, nhu cầu nhập khẩu gạo thơm của Thái Lan từ những khách hàng tiềm năng như Mỹ và Canada còn rất cao.

Theo ông Charoen, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan vẫn giữ nguyên dự báo mức xuất khẩu gạo của nước này là 9,5 triệu tấn trong năm 2019. Tuy nhiên, tình hình năm nay sẽ phải phụ thuộc vào mức độ hạn hán.

Thái Lan xuất khẩu 11,09 triệu tấn gạo trong năm 2018, giảm 5% so với mức 11,67 triệu tấn trong năm 2017, nhưng cao hơn 9,91 triệu tấn so với mức của năm 2016.

Tổng giá trị xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2018 đạt 5,61 tỷ USD, tăng 8,3% so với mức 5,18 tỷ USD năm 2017 (năm 2016 là 4,4 tỷ USD).

Giá gạo xuất khẩu của nước này đạt bình quân 507 USD/tấn năm ngoái, tăng 14,1% so với năm 2017./.

**TX (Theo TTXVN)**

# GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

## GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 8 tháng 4 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

tt	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	7.000	7.500		7.300	8.000	7.000	7.500	8.500	7.500	8.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	12.000	12.500		12.500	12.000	11.000	12.000	12.000	11.500	12.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	14.000	15.500	14.000	15.000	15.000	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000
4	Gạo Xi 23	loại 1	12.000	13.000	12.000	12.500	13.000	12.000	12.500	12.000	13.000	12.500
5	Gạo Điện Biên	loại 1	15.000	17.500	16.500	15.500		16.000	17.000	18.000	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	18.000	18.000	16.000	15.500		15.500	17.000	15.500	18.000	16.500
7	Gạo tám Thái	loại 1	20.000	20.000	18.000	16.000		19.000	18.000	18.000	20.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	25.000	28.000	26.000	25.000	25.000	30.000		26.000	32.000	28.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1		32.000	31.000	30.000			33.000	30.000	32.000	30.000
10	Đậu tương	loại 1		24.000	20.000	21.000	20.000	22.000	25.000		21.000	22.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1		45.000		40.000		36.000	45.000		40.000	43.000
12	Lạc nhân	loại 1	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	53.000	50.000	50.000		50.000
13	Đậu đen	loại 1	50.000	46.000	48.000	45.000	50.000		50.000	50.000		45.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*Ngày 8 tháng 4 năm 2019*

(ĐVT: đ/kg)

tt	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn mỡ sẵn	loại 1	80.000	85.000	75.000	80.000	75.000	75.000	80.000	85.000	80.000	80.000
2	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	85.000	90.000	85.000	90.000	90.000	85.000	100.000	90.000	85.000	90.000
3	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	90.000	95.000	90.000	90.000	85.000	85.000	95.000	90.000	85.000	90.000
4	Thịt bò thăn	loại 1	270.000	270.000	250.000	250.000	250.000	240.000	260.000	260.000	230.000	250.000
5	Thịt bò mỡ	loại 1	240.000	240.000	240.000	240.000	250.000	220.000	250.000	250.000	230.000	220.000
6	Gà ta hơi	loại 1	105.000	120.000	90.000	90.000	100.000	95.000	120.000	120.000	110.000	110.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1	120.000	140.000	110.000	120.000	140.000	130.000	170.000	150.000	130.000	140.000
8	Gà công nghiệp hơi	loại 1		46.000	38.000		48.000	45.000	45.000			
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1		60.000	58.000			60.000	70.000	70.000		60.000
10	Vịt hơi	loại 1		50.000		53.000	54.000	51.000	60.000	58.000	60.000	
11	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	65.000	70.000	65.000	73.000		72.000		70.000	75.000	65.000
12	Ngan hơi	loại 1	55.000	60.000	56.000	65.000	62.000	55.000		70.000	70.000	65.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1		80.000		85.000	90.000	80.000		80.000	85.000	85.000
14	Cá chép > 1kg	loại 1	60.000	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	60.000		60.000
15	Cá trắm > 2kg	loại 1	70.000	75.000			75.000	65.000	80.000		80.000	75.000
16	Cá quả	loại 1	100.000	120.000		130.000	120.000	110.000	130.000	100.000	120.000	110.000
17	Ngao	loại 1	18.000	18.000	20.000		18.000	17.000	20.000	17.000	20.000	18.000
18	Tôm sú	loại 1			380.000	380.000		400.000	450.000		350.000	380.000
19	Cua đồng	loại 1	160.000	170.000	160.000	140.000	180.000	150.000	190.000	150.000	140.000	150.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CÚ, QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 8 tháng 4 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

tt	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	loại 1	40.000	45.000		40.000			45.000	40.000	35.000	35.000
2	Dứa hấu Miền Nam	loại 1	20.000	18.000		20.000		16.000	20.000	17.000	20.000	18.000
3	Thanh long	loại 1	30.000	35.000	25.000		35.000	35.000	30.000		25.000	30.000
4	Xoài thái	loại 1	35.000	40.000	35.000	40.000	35.000		40.000	40.000	35.000	40.000
5	Dứa (quả)	loại 1	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	8.000
6	Vú sữa	loại 1	50.000	60.000		55.000	60.000		65.000	60.000	50.000	
7	Chôm chôm	loại 1	40.000	50.000	40.000	40.000	50.000	45.000	50.000		50.000	40.000
8	Ổi	loại 1	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
9	Quýt Sài Gòn	loại 1	45.000	50.000	45.000	40.000	40.000			45.000	45.000	40.000
10	Hồng xiêm	loại 1	35.000	45.000	40.000	45.000		35.000	40.000	35.000	40.000	35.000
11	Cà chua	loại 1	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000
12	Bí đao	loại 1	12.000	16.000	15.000	14.000	14.000	12.000	15.000	15.000	15.000	12.000
13	Khoai tây	loại 1	13.000	15.000	15.000	14.000	15.000	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	15.000	18.000		15.000	18.000		15.000	18.000	20.000	18.000
15	Rau bắp cải	loại 1	10.000	15.000	10.000	10.000	12.000	7.000	15.000		10.000	11.000
16	Bầu sao	loại 1	10.000	12.000	8.000	10.000	10.000	8.000	14.000	12.000	12.000	12.000
17	Dứa chuột	loại 1	10.000	13.000	8.000	8.000	10.000	8.000	13.000	12.000	13.000	12.000
18	Rau ngót (mớ)	loại 1		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000
19	Rau muống (mớ)	loại 1	5.000	6.000	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000		5.000	5.000	5.000	5.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	28.000	30.000		25.000			30.000	30.000	30.000	25.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	loại 1	4.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000		6.000	5.000	5.000



**GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM  
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC**  
*Ngày 8 tháng 4 năm 2019*

(ĐVT: đ/kg)

stt	Mặt hàng và quy cách	Loại	Điện Biên	Thái Nguyên	Ninh Bình
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	7.500	7.200	7.500
2	Gạo Xi 23	loại 1	13.000	12.500	12.000
3	Đậu tương	loại 1	25.000	25.000	24.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	50.000	50.000	50.000
5	Lạc nhân	loại 1	50.000	50.000	48.000
6	Miến dong	loại 1	70.000	70.000	70.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	44.000	44.000	45.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	85.000	80.000	80.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	75.000	75.000	75.000
10	Gà ta hơi	loại 1	110.000	100.000	110.000
11	Gà Ai cập hơi	loại 1	80.000	80.000	80.000
12	Vịt hơi	loại 1	52.000	54.000	53.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	250.000	250.000	260.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	3.500	4.000	4.000
15	Trứng chim cút (10 quả)	loại 1	6.500	6.000	6.500
16	Tôm sú	loại 1	450.000	450.000	450.000
17	Cá quả	loại 1	100.000	100.000	110.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 8 tháng 4 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

stt	Mặt hàng và quy cách	Loại	Điện Biên	Thái Nguyên	Ninh Bình
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	15.000	18.000	17.000
2	Cam Hà Giang	loại 1	25.000	28.000	30.000
3	Dứa (quả)	loại 1	8.000	7.000	8.000
4	Táo TQ	loại 1	28.000	30.000	30.000
5	Xoài Thái	loại 1	35.000	35.000	35.000
6	Cà rốt	loại 1	15.000	15.000	15.000
7	Hành tây	loại 1	15.000	15.000	15.000
8	Khoai tây	loại 1	14.000	15.000	13.000
9	Cà chua	loại 1	16.000	18.000	15.000
10	Bắp cải	loại 1	12.000	13.000	13.000
11	Chanh quả tươi	loại 1	25.000	25.000	25.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Dưa chuột	loại 1	12.000	12.000	13.000
14	Rau ngót (mớ)	loại 1	6.000	6.000	5.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	60.000	60.000	60.000
16	Rau muống (mớ)	loại 1	5.000	5.000	5.000

## **DỰ BÁO**

### **NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

<b>tt</b>	<b>Đơn vị, người đại diện</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Ngành nghề sản xuất, kinh doanh</b>
1	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý Đại diện: Đặng Thị Cuối	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0986.758.153	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc.
2	Hợp tác xã Nông nghiệp thị trấn Chúc Sơn Đại diện: Hoàng Văn Toàn	Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội ĐT: 01666151086	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
3	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam Đại diện: Lê Hồng Minh	Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội ĐT: 0904.650.872	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
4	Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình Đại diện: Trịnh Văn Vĩnh	Tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội ĐT:02433.570.637	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Bùi Cao Cường	Khu Cầu Gáo, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0905.348.668	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.
2	Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Văn Cát	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0982.341.574	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.
3	Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Hữu Quyền	Thôn Trung, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 032.949.3023	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.
4	Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Thị Thanh	Khu Thá, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 037.628.3931	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.



## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở thu gom, chế biến sữa Nụ Văn Đại diện: Chu Quang Văn	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0989.895.946	Chuyên thu gom, chế biến sữa tươi cho các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Ba Vì và các vùng lân cận.
2	Cơ sở kinh doanh đậu tương Đại diện: Nguyễn Mai Hồng	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0962.957.506	Chuyên kinh doanh sữa tươi và các sản phẩm từ sữa phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.
3	Cơ sở kinh doanh nông sản Đại diện: Nguyễn Thị Hương	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0984.212.058	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo, đậu đỗ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.
4	Cơ sở kinh doanh nông sản Đại diện: Nguyễn Thị Thái	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0961.512.529	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo, đậu đỗ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Bùi Mạnh Đồng	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT. 0327.752.375	Chuyên nuôi và cung cấp gà thịt, đà điểu thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Phùng Viết Đông	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT. 0961.877.697	Chuyên nuôi và cung cấp gà thịt, lợn thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Lê Văn Dũng	Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT. 0977.931.948	Chuyên nuôi và cung cấp vịt thả đàn, các loại cá truyền thống phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.
4	Trang trại chăn nuôi lợn thịt Đại diện: Đoàn Văn Minh	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0986.777.206	Chuyên cung cấp lợn thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở nấu rượu Đại diện: Nguyễn Quý Sơn	Thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 039.416.2088	Chuyên cung cấp rượu các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và các khu vực lân cận.
2	Cơ sở sản xuất kinh doanh bánh đa nem Đại diện: Nguyễn Việt Cảnh	Thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0904.702.638	Chuyên cung cấp bánh đa nem các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và các khu vực lân cận.
3	Cơ sở sản xuất bún Đại diện: Nguyễn Duy Tiến	Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0243.366.5817	Chuyên cung cấp bún với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và các khu vực lân cận.
4	Cơ sở sản xuất kinh doanh đậu phụ Đại diện: Nguyễn Thị Bích	Thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0243.399.3562	Chuyên cung cấp đậu phụ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và các khu vực lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp và môi trường Vĩnh Hưng Đại diện: Lê Đức Minh	Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ĐT: 0915.154.656	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn (cà chua, cải bắp...). Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
2	Hợp tác xã rau an toàn Vĩnh Phúc Đại diện: Kiều Thị Huệ	Số 7 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ĐT: 0986.415.200	Chuyên cung cấp rau an toàn. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
3	Hợp tác xã rau an toàn Visa Đại diện: Lê Thị Thu Hương	Xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ĐT: 0973.313.066	Chuyên cung cấp rau an toàn. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
4	Hợp tác xã rau an toàn Vân Hội Xanh Đại diện: Dương Thị Quỳnh Liên	Xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc ĐT: 0989.329.780	Chuyên cung cấp rau an toàn. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.